

Số: 652 /LĐLĐ

Lai Châu, ngày 02 tháng 6 năm 2025

V/v định hướng công tác tuyên truyền
miệng tháng 6/2025

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh; Công đoàn UBND tỉnh.

Căn cứ công văn số 156-CV/BTGDVTU, ngày 23/5/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về việc định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 6/2025. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Công đoàn UBND tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Trung ương Đảng khóa XIII, làm rõ tầm vóc lịch sử, ý nghĩa chiến lược của các quyết sách trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước; thực tiễn quá trình triển khai tại tỉnh. Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật, các thông tin gây băn khoăn, hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025 theo Kết luận số 155-KL/TW, ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản cụ thể hóa của tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch số 336-KH/TU, ngày 28/4/2025 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW. Chú trọng công tác nhân sự và xây dựng văn kiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đơn vị, địa phương.

- Tiếp tục tuyên truyền về nội dung Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV - Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn Cách mạng mới của nước ta, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc¹.

¹Chú trọng một số nội dung được dư luận và Nhân dân quan tâm, như: xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, việc lấy ý kiến Nhân dân đối với sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt đề đầu tư phát triển hệ thống đường sắt; Nghị quyết về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; Nghị quyết của Quốc hội về miễn,

- Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình”. Nêu rõ yêu cầu cấp thiết phải đổi mới căn bản công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; bám sát nhiệm vụ và các mục tiêu đề ra cho các năm theo lộ trình.

2. Tình hình, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2025. Nhấn mạnh, với tinh thần “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và cấp ủy, chính quyền, các ngành trong tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực.

Tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo của Đảng về mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8% trở lên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Nêu cao quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành: Quyết tâm, quyết làm, có các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc, bứt phá để thực hiện thành công nhiệm vụ của năm 2025.

- Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; bài viết “Động lực mới cho phát triển kinh tế” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Phân tích, làm rõ vai trò của Nghị quyết số 68-NQ/TW là một trong “Bộ tứ trụ cột²” thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

- Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuyên truyền việc triển khai Phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” nhằm phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân. Tiếp tục lan toả sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số³” nhằm phổ

hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ..

² Cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024; Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 và Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị.

³ Theo Kế hoạch số 337-KH/TU, ngày 05/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

cập kỹ năng số, giúp mọi người dân có thể tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ một cách hiệu quả.

3. Về các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động số 64-CTr/TU, ngày 28/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW. Lan tỏa thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới; đẩy mạnh thực hiện phương châm “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới (2025-2030): Chủ động đàm phán, thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới, tận dụng cơ hội từ chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng vốn đầu tư quốc tế. Chuyển hóa cam kết hội nhập thành tăng trưởng thực tế, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao; tham gia xây dựng và định hình luật chơi quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, môi trường, an ninh mạng, qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Azerbaijan, dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và thăm chính thức Liên bang Nga, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Belarus từ ngày 05-12/5/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chú trọng, tuyên truyền việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược với Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp của Việt Nam và 4 nước trên tất cả các lĩnh vực. Nhấn mạnh, kết quả chuyến thăm là nền tảng quan trọng để Việt Nam và các nước tiếp tục kế thừa, phát huy và nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống, đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan từ ngày 15-16/5/2025; những định hướng hợp tác lớn giữa Việt Nam và Thái Lan thời gian tới sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược toàn diện”; nhấn mạnh và làm rõ ý nghĩa đối với sự phát triển thịnh vượng của đất nước và nhân dân hai nước cũng như với việc giữ vững sự đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng của ASEAN.

- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được khi tham gia và đóng góp vào các cơ chế, diễn đàn đa phương; những nỗ lực trong giải quyết các thách thức chung hiện nay như an ninh biển, biến đổi khí hậu, lương thực, nguồn nước...

4. Một số nội dung quan trọng khác

- Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2025). Tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nhấn mạnh những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, khẳng định đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử và nguyện vọng của Nhân dân.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Khẳng định những thành tựu to lớn, sự phát triển mạnh mẽ, tinh thần đổi mới sáng tạo, cống hiến và tính trách nhiệm cao của báo chí cách mạng Việt Nam. Giáo dục truyền thống, khích lệ niềm tự tôn, lòng tự hào về truyền thống 100 năm lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời, khơi dậy khát vọng, sáng tạo, đổi mới và cống hiến của đội ngũ những người làm báo; biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” được tổ chức từ ngày 01-30/6/2025; nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Tuyên truyền chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và giáo dục, đào tạo theo nội dung Thông báo số 176-TB/VPTW, ngày 25/4/2025 và Thông báo 177-TB/VPTW, ngày 25/4/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng. Nhấn mạnh những chủ trương lớn, nhân văn, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta: việc dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm không thu phí và giảm áp lực với học sinh, tăng cường dạy học về văn hoá, nghệ thuật bảo đảm cho học sinh phát triển toàn diện; Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới, trong đó ưu tiên các xã biên giới miền núi; khám sức khỏe định kỳ cho Nhân dân ít nhất mỗi năm một lần; tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030 - 2035...

- Tuyên truyền Kết luận số 149-KL/TW, ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGDVTV, ngày 28/4/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức về dân số tới từng người dân để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về dân số và phát triển.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thông tin đầy đủ, chính xác, công khai về kỳ thi, đặc biệt là các điểm mới trong quy chế thi và những quy định về xử lý vi phạm; công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các địa phương để phụ huynh, học sinh

và toàn xã hội hiểu rõ và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

5. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện kỷ niệm trong tháng 6

Triển khai tuyên truyền theo Hướng dẫn số 61-HD/LĐLĐ, ngày 26/5/2025 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, bảo đảm nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, gắn với tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm trong tháng của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh; Công đoàn UBND tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo và DV Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, Ban NV.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Trinh

THÔNG DIỆP TRUYỀN THÔNG
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì
Môi trường năm 2025
(Ban hành kèm theo công văn số: /LĐLĐ ngày tháng năm 2025
của LĐLĐ tỉnh)

1. Thông điệp trọng tâm

- Vì một Việt Nam không rác thải nhựa – Hành động hôm nay, sống xanh mai sau.

- Giảm chất thải nhựa-Giữ rừng, giữ biển, giữ tương lai.
- Hành động xanh – Mỗi người dân là một chiến binh bảo vệ môi trường.
- Phân loại tại nguồn – Bước nhỏ, chuyển đổi lớn.
- Sống xanh là lựa chọn cho sức khỏe và tương lai.
- Doanh nghiệp tuần hoàn- Sản phẩm xanh – Hành tinh sạch.
- Không xả rác- Không nhựa thải – Không thờ ơ với môi trường.

2. Thông điệp đối với cộng đồng và hộ gia đình

- Sống xanh từ bếp đến bàn-Nói không với nhựa dùng một lần.
- Túi vải hôm nay-Biển sạch ngày mai.
- Thay đổi một hành vi – Góp phần thay đổi khí hậu.

3. Thông điệp đối với doanh nghiệp

- Sản xuất có trách nhiệm – Doanh nghiệp phát triển bền vững.
- Tái chế là đầu tư, không phải chi phí.
- Doanh nghiệp tuần hoàn – Tương lai an toàn.

4. Thông điệp đối với các địa phương và chính quyền cơ sở

- Mỗi công trình môi trường – Một di sản cho thế hệ sau.
- Hành động từ cơ sở - Thay đổi từ gốc rễ.
- Chính quyền xanh – Cộng đồng mạnh mẽ - Tương lai bền vững.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐƠN VỊ..... Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /BC-LĐLĐ

Lai Châu, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
 THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG HƯỞNG
 ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2025**

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Nêu rõ các văn bản chỉ đạo, triển khai Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2025

2. Danh mục và mô tả các hoạt động tiêu biểu

Đề nghị mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin chính gồm: Tên hoạt động; mục tiêu, nội dung chính; Địa điểm tổ chức; Thời gian tổ chức; Đơn vị chủ trì/ thực hiện; Kết quả chính đạt được; Dự kiến khả năng duy trì, nhân rộng.

3. Tổng hợp kết quả các hoạt động

Stt	Nội dung thống kê	Số lượng	Ghi chú
1	Số lượng hoạt động đã tổ chức	Hoạt động	
2	Tổng số người tham gia	Người	
3	Tổng lượng rác thải thu gom, xử lý	m ³ hoặc tấn	
4	Chiều dài/ diện tích khu vực được làm sạch	Km hoặc ha	
5	Tổng số cây xanh trồng mới/chăm sóc	Cây hoặc ha	
6	Số công trình BVMT được khởi công/khánh thành	Công trình	
7	Các buổi lễ phát động, hội thảo, cuộc thi...	Buổi	
8	Tổng số băng rôn, phướn, tờ rơi, poster,...	Chiếc	
9	Bài viết, phóng sự, clip truyền thông	Buổi	
10	Hình thức khác (nếu có)		

4. Đánh giá chung

- Đánh giá tác động của các hoạt động đối với cộng đồng.
- Bài học kinh nghiệm, điểm mới, mô hình hiệu quả.
- Tính kết nối với các chương trình khác (Chuyển đổi xanh, Kinh tế tuần hoàn...).

5. Kiến nghị, đề xuất

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Các đề xuất, kiến nghị

6. Hình ảnh kèm theo (nếu có).